

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 269-CT ngày 19-10-1988 về việc tổ chức thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự.

Quốc hội đã thông qua Bộ Luật tố tụng hình sự và quyết định cho thi hành Bộ Luật từ ngày 1 tháng 1 năm 1989. Đây là một đóng góp quan trọng vào việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm từng bước bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật. Bộ Luật tố tụng hình sự thể hiện tập trung chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực tố tụng hình sự; trong các công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhằm bảo đảm đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đề kịp thời triển khai những việc cần thiết cho việc thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các Bộ, các ngành ở trung ương và Ủy ban Nhân dân các cấp khẩn trương tiến hành những việc dưới đây:

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Bộ Luật tố tụng hình sự.

Cần phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, nhân viên các cơ quan Nhà nước, các lực lượng vũ trang, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và trong nhân dân về những nội dung chủ yếu của Bộ Luật làm cho mọi người nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức tôn trọng pháp luật, thấy được trách nhiệm của mình tham gia phát hiện tội phạm và giúp các cơ quan pháp luật xử lý các hành vi phạm tội, đồng thời phát hiện những vi phạm pháp luật, vi phạm quyền công dân của cán bộ điều tra kiểm sát, xét xử, thi hành án.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức biên soạn đề cương và bồi dưỡng báo cáo viên đi các địa phương và cơ sở phổ biến, tuyên truyền Bộ Luật thích hợp với từng loại đối tượng.

Bộ Thông tin có kế hoạch ưu tiên cho các chương trình tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật và in các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc này. Các báo, đài phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương và các địa phương có chương trình giới thiệu, giải thích có hệ thống nội dung Bộ Luật tố tụng hình sự.

Bộ Tài chính giải quyết kinh phí cần thiết cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật (in tài liệu tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn cán bộ và báo cáo viên...).

Thủ trưởng các Bộ, các ngành, các đoàn thể ở trung ương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp có kế hoạch chỉ đạo việc giới thiệu, giải thích nội dung cơ bản của Bộ Luật. Nhân dịp này, các ngành các địa phương cần liên hệ kiểm điểm việc chấp hành pháp luật trong ngành, địa phương mình, nhằm giúp cho cán bộ nhân viên nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành pháp luật, nghiêm chỉnh thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng phối hợp kế hoạch với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức việc tập huấn về Bộ Luật tố tụng hình sự cho cán bộ của các ngành, đồng thời hướng dẫn cấp tỉnh, thành phố tổ chức một đợt kiểm tra liên ngành ở địa phương nhằm giải quyết nhanh những vụ hình sự còn tồn đọng, đặc biệt cần giải quyết khẩn trương các vụ trọng án về đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, giết người, cướp tài sản.

2. Soát xét các văn bản hiện hành, xây dựng các văn bản mới bảo đảm việc thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự.

Bộ Luật tố tụng hình sự đặt ra nhiều chế định pháp lý mới, đòi hỏi Hội đồng Bộ trưởng và các Bộ, các cơ quan Nhà nước có liên quan phải quy định chi tiết thi hành để thực sự bảo đảm chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Các Bộ, Ủy ban, Tổng cục tiến hành ngay việc soát xét những văn bản hiện hành có liên quan đến hoạt động tố tụng hình sự; chủ động hủy bỏ hoặc sửa đổi những văn bản do Bộ, ngành mình ban hành không phù hợp với quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Đối với những văn bản liên ngành hoặc văn bản của Hội đồng Bộ trưởng thì cần có kiến nghị cụ thể để kịp thời bổ sung, sửa đổi.

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao soạn thảo đề Hội đồng Bộ trưởng ban hành những văn bản quy định chi tiết thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự; nghiên cứu ban hành những văn bản liên ngành hướng dẫn thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự thống nhất trong cả nước.

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan, Bộ Lâm nghiệp phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao dự thảo pháp lệnh quy định về tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan điều tra để trình Hội đồng Nhà nước xem xét và ban hành.

3. Tăng cường tổ chức và cán bộ của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lâm nghiệp, Tổng cục Hải quan có kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của ngành làm nhiệm vụ điều

tra trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được Bộ Luật quy định, đề đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay.

Bộ Tư pháp chỉ đạo triển khai xây dựng và củng cố các tổ chức luật sư, giám định tư pháp đủ khả năng tham gia tố tụng hình sự như Luật định, phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao có kế hoạch tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ thẩm phán.

Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với các Bộ đề kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan pháp luật thi hành tốt Bộ Luật tố tụng hình sự.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi tổng hợp và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kết quả thi hành Chỉ thị này.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
ĐỖ MƯỜI

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 270-CT ngày 20-10-1988 về việc tiếp nhận và chi trả kiều hối bằng vàng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 126-CT ngày 10-4-1987 về việc sửa đổi và bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

0153347

* Tel: +84-8-3815 6684 * www.TuuVienPhapLuat.com